

## บทบรรณาธิการ

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา ซึ่งเกิดเป็นกระแสในคลื่นลูกที่สาม และกำลังพัฒนาเป็นคลื่นลูกที่สี่ และที่ห้าตามลำดับ จนกลายเป็นยุคดิจิทัลที่สมบูรณ์แล้วในปัจจุบัน เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในโลกมากมาย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ที่เร็วที่สุดน่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ทำให้มนุษย์ได้รับรู้ข่าวสารที่ทันสมัยหลากหลายรอบด้าน ด้วยความรวดเร็วเท่าทันกับนานาอารยประเทศ ทำให้มนุษย์พัฒนาการไปตามกระแส ตามที่ตนเองสนใจ เกิดความคิดที่เป็นอิสระหรือเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้รับรู้ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่เราได้รับในเบื้องต้นอาจต้องได้รับการวิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างดีจึงจะเกิดเป็นความรู้ที่แท้จริง งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง โดยเฉพาะงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ย่อมได้สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่เป็นรูปธรรมให้เห็นอยู่เสมอ ส่วนการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์อาจจะเป็นไปในรูปนามธรรมเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ยังแฝงอยู่ด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการ อันประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎี ที่จะนำมาพัฒนาแนวความคิด และการพัฒนาการในการบริหารจัดการในโลกแห่งความเป็นจริง

วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี นับเป็นสื่อหนึ่ง ที่จะเป็นเวทีให้นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ได้ใช้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทั้งที่เป็นบทความวิจัย บทความทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไป วารสารฉบับนี้เป็นฉบับปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559) ซึ่งได้นำเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์มากมาย อาทิ รศ.ไพฑูริย์ มีกุล ได้นำเสนอ ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ของผู้คนในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง ที่ประกอบด้วย พื้นที่ 6 ประเทศ อันได้แก่ จีนตอนใต้ พม่า ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ผู้เขียนได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อและศาสนาของผู้คนในภูมิภาคนี้ที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงผลกระทบด้านพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และการเคลื่อนย้ายของประชากร ดร.กฤษณะ ทองแก้ว ได้วิเคราะห์เรื่องของ อำนาจ และการเมือง ของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ที่พบว่า การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจากกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบของสังคมไทย ที่เคยโดนกีดกัน มีความพยายามจนสามารถเข้ามามีบทบาทในมิติเศรษฐกิจและเปลี่ยนผ่านมาสู่มิติทางการเมือง โดย การหล่อหลอมมาจากสถาบัน

ครอบครัวอย่างน่าสนใจยิ่ง ดร.ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง ได้นำเสนอ เทคนิคการวิเคราะห์ห่อภิมาณ ด้วยโมเดลสมการเชิงโครงสร้าง ตามแนวคิดของ Cheung (2009, 2010) พบว่า โปรแกรมวิเคราะห์ผลค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ในระดับดี (RMSEA = 0.0500, CFI =0.9735) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่น่าสนใจสำหรับนักวิจัยที่ต้องการวิเคราะห์ห่อภิมาณด้วยโมเดลเชิงโครงสร้าง วรพรรณ ศรีกล้า ได้ศึกษาปัจจัยพหุระดับนักเรียนและระดับห้องเรียนที่ส่งผลต่อคะแนน การสอบ NT ด้านความสามารถทางภาษาของโรงเรียนที่มีผลคะแนน NT ต่ำ ในจังหวัด พิษณุโลก พบว่า ความรู้พื้นฐานเดิมสามารถอธิบายความแปรปรวนของคะแนนการสอบ NT ด้านความสามารถทางภาษา ได้ร้อยละ 12.85 ดร.นวลอนงค์ อุซุภาพ ได้นำเสนอการดำเนินงาน ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่า สถานศึกษาต้องพัฒนา ผู้เรียนให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพสามารถไปประกอบอาชีพในประเทศอาเซียนได้เช่นเดียวกัน กับแรงงานจากประเทศอาเซียนอื่น ซึ่งพบว่า กลยุทธ์ที่สำคัญในการดำเนินงานให้สถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประสบผลสำเร็จประการหนึ่ง คือ คุณลักษณะของ ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ประสพการณ์ ภาวะผู้นำ และบุคลิกภาพ ส่วน พัดชา ช่วยปลอด ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูกับพฤติกรรม การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 14 พบว่า พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร ด้านการติดต่อสื่อสารมีความสัมพันธ์ในทางบวกสูงสุด และด้านการปฏิสัมพันธ์และการมีอิทธิพลต่อกันมีความสัมพันธ์ในทางบวกต่ำสุด กับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพในภาพรวมของครู

เอมิกา แซ่มศรีรัตน์ ศึกษาการพัฒนางานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี พบว่า สภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ในภาพรวมยังไม่ชัดเจน การให้บริการ ยังไม่ตอบสนองความต้องการ สิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ ผู้ศึกษาได้เสนอแนวทาง ในการพัฒนาที่สำคัญเรื่องการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้กับศูนย์ฯ เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง ในการดูแลรักษาอย่างครบวงจร

สลิลรัตน์ ด้วงทองกุล ศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 พบว่า พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหาร เช่น การให้ความช่วยเหลือ ความคิดริเริ่ม การยอมรับนับถือ และการโน้มน้าวจิตใจ มีอำนาจทำนายความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา

อริสรา ชูมี ได้นำเสนอผลการศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของแรงงานไทย ภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เช่น การจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถ เลือกพนักงานที่มีความสามารถตรงกับงานและสาขาที่จับ มีการฝึกอบรม จัดกิจกรรมสมาน ความสัมพันธ์ เป็นต้น กมลชนก บัวบาน ได้นำเสนอยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ป่าชายเลนของประชาชน ตำบลกะแต อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในเรื่องการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้กับเยาวชน และการให้เยาวชนเป็น นักอนุรักษ์ในอนาคตต่อไป ณิชกานต์ บัวอินทร์ ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วย แผนแม่บทชุมชนบ้านชายวัด ตำบลเสวียด อำเภอลำปาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้มีการเชื่อมโยง วิถีคิดที่ทำให้เกิดกระบวนการทัศน์ใหม่ในการแก้ไขปัญหา โดยยึดหลักให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยให้ชุมชนกำหนดแนวทางเพื่อแก้ปัญหาาร่วมกัน รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจ ชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจำกัดให้ เกิดประโยชน์สูงสุด เพ็ญศิริภรณ์ ประเทียบอินทร์ ศึกษาเรื่อง องค์ประกอบภาวะผู้นำของ ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหาร ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบหลัก คือ การมีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม เป็นผู้นำทางวิชาชีพ เป็นผู้นำทางวิชาการ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างแรงบันดาลใจ จัดการด้านเทคโนโลยี และการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

ท้ายสุด รศ.ดร.ชิววัฒน์ นิจเนตร ได้นำเสนอบทความวิจารณ์หนังสือ เรื่อง การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลง (Organization Development and Change) ของ Thomas G. Cumming และ Christopher G. Worley ผู้วิจารณ์ได้แสดงให้เห็นว่า หนังสือเล่มนี้ได้ให้นิยามการพัฒนาองค์การในความหมายของการประยุกต์และถ่ายโอน องค์ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการวางแผนพัฒนา การปรับปรุง และเสริมสร้าง กลยุทธ์ โครงสร้าง และกระบวนการในระดับองค์การที่นำไปสู่ประสิทธิผลขององค์การ นอกจากนี้ผู้วิจารณ์ยังได้แนะนำหนังสือเล่มนี้ว่าเหมาะกับอาจารย์ผู้สอน นักวิจัย นักวิชาการ ด้านพัฒนาองค์การและนักศึกษาที่ต้องศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง

กองบรรณาธิการหวังว่า ความเป็นวิชาการที่ได้นำเสนอในวารสารฉบับนี้ ทั้งที่เป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความวิจารณ์หนังสือ คงจะได้เป็นสื่อทางด้านวิชาการให้ท่านผู้สนใจ ได้ใช้เป็นส่วนประกอบในการสร้างสรรค์แนวความคิด เพื่อต่อเติมให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการต่อไป

บรรณาธิการ